

Số: 34 /KH-CTHADS

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả “mùa hè an toàn cho trẻ em” là con công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trong dịp tết thiếu nhi 1/6 và các hoạt động khác diễn ra trong dịp nghỉ hè, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, phát hiện lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra, đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, tránh hình thức, chú trọng các hoạt động tại cơ sở về chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

**II. NỘI DUNG:**

**1. Tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động vì trẻ em**

*Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”*

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung quy định của Luật Trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em, đặc biệt là các quy định về bảo vệ trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan tới trẻ em tới toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh, đồng thời đăng tải các nội dung trên Trang thông tin điện tử của Cục.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Treo khẩu hiệu, băng zôn tại trụ sở đơn vị tuyên truyền nội dung liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em, với khẩu hiệu “Chúng ta vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Viết tin, bài và sưu tầm các bài viết, tranh ảnh có nội dung liên quan đến Luật trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản, chính sách, kế hoạch liên quan đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số để tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục

Vào các buổi sáng thứ hai, thứ sáu hằng tuần, triển khai văn bản, điểm tin báo chí lựa chọn các nội dung liên quan tới trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số để nâng cao năng lực cho công chức, người lao động có kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức tặng quà cho các cháu là con công chức, người lao động đã có thành tích học tập trong năm học 2018 – 2019 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Vận động công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình phát động của các tổ chức về ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em theo khả năng tự nguyện với tinh thần tích cực nhất, đối với cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ bảo trợ từ nguồn tiết kiệm chi của đơn vị.

## **2. Triển khai các hoạt động sau Tháng hành động vì trẻ em**

Tiếp tục tổ chức các nội dung quy định của Luật Trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật nuôi con nuôi năm 2010 về bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em, đặc biệt là các quy định về bảo vệ trẻ em; trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn khác tới toàn thể công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, đồng thời thường xuyên đăng tải các nội dung trên Trang thông tin điện tử của Cục.

Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em xong trước ngày **05/7/2019**.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang để thực hiện.

2. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giúp Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. /./

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (Thực hiện);
- Trang TTĐT của Cục (đăng tải);
- Lưu: VT, VP (Minh).



**CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Tuyên**